

ปกปิด



กรมการจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 460
วันที่ 25 12 13
เวลา 13.50 น.

ที่ นร 0709.1/ ป. 5.31

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพินธุโลก กท 10300

๑๑ กันยายน 2543

เรื่อง แนวทางการพิจารณาและลงโทษข้าราชการกระทำผิดวินัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ปกปิด ค่วนมมาท ที่ กส 0017.3/407 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2543

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำเรื่องเสนอ อ.ก.พ.จังหวัดกาฬสินธุ์ไว้ให้ปลัดนายวิจิตร คำผมดวง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 โรงพยาบาลสาส์นพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ยอดจกกระทรวงการคลังเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมในข้อหาขโมยยาไว้ครอบครองและศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 15,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี อ.ก.พ.จังหวัดกาฬสินธุ์พิจารณาแล้วมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องระดับโทษ จึงให้รอการพิจารณาไว้ก่อน เพื่อขอทราบแนวทางการพิจารณาจากสำนักงาน ก.พ. ว่า ก.พ.ได้เคยพิจารณาร่างแนวทางไว้ในความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงและระดับโทษอยู่ในระดับใด และหากจะนำนโยบายของรัฐบาลที่ว่า ผู้เสพ (ยาสูบ) เป็นผู้ไว้วางใจควรได้รับการรักษา เมื่อบำบัดจนหายดีแล้ว และเลิกเสพโดยเด็ดขาด มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานดีขึ้นนับเป็นเหตุผลยกย่อนโทษได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า ข้าราชการพลเรือนสามัญที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นกรณีที่ต้องถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดอื่นได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติกู้ และ โดยที่กรณีของยาสูบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2539) ว่าด้วยเรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กำหนดให้กานพลูผสมฝิ่น (ยาสูบ) เป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภทที่ 1 เว้นแต่ยาสูบชนิดอื่น ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทผู้เสพที่มี ก.พ. ได้เคยพิจารณา และวางแนวทางการลงโทษข้าราชการผู้เสพและผู้ครอบครองไว้แล้ว เป็นผู้กระทำผิด

ปกปิด

ผิด

ปกปิด

วินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติกู้ข้ออย่างร้ายแรง และต้องถูกลงโทษถึงปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ดังนั้น กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญหรือมีหน้าที่ไว้ในครอบครองจึงมีความผิดและสถานโทษเช่นเดียวกัน ถ้ารับการลดค่าผ่อนผันโทษกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการมาตรา 104 วรรคหนึ่ง ได้เปิดโอกาสให้แม่ตุลาการลดค่าผ่อนมาประกอบการพิจารณาได้ แต่มีให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออกจากราชการ ส่วนจะนำนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดว่า ผู้เสพเป็นผู้ป่วยมาเป็นเหตุลดค่าผ่อนให้ต่ำกว่าเกณฑ์นั้น เห็นว่ามิอาจกระทำได้ เพราะคำสั่งนายกรัฐมนตรีนที่ 141/2541 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2541 เรื่องนโยบายการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นนโยบายที่มุ่งใช้กับประชาชนซึ่งเป็นผู้ศึกษาเสพติด นอกจากนี้ในส่วนของกรณีป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คำสั่งดังกล่าวได้กำหนดมาตรการอย่างเคร่งครัด ให้กระทรวง ทบวง กรม และองค์กรต่างๆ ปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยให้ถือว่าผู้เสพเป็นไปอย่างความมั่นคงของชาติ ดังนั้น หากข้าราชการพลเรือนสามัญใดกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร้ายแรง แต่ถูกลงโทษในสถานเบาผ่อนผันจะเป็นการสวนทางกับมาตรการที่ทรงราชการได้วางไว้ และเป็นผลทำให้การปราบปรามเรื่องยาเสพติดไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างจริงจัง กรณีของนายวิจิตร คำแดง ตามที่หาเรื่องนี้ จึงถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติกู้ข้ออย่างร้ายแรง สำหรับระดับโทษกรณีแม่ตุลาการลดค่าผ่อนผันโทษจะนำมาประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ แต่จะลดโทษลงต่ำกว่าปลดออกจากราชการไม่ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
 - *[ลายเซ็น]*
 (นายถวิล จันทรสักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการวินัยและรักษาระบบคุณธรรม
 แทนเลขาธิการ ก.พ.

สำนักเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรม
 กลุ่มงานปฏิรูประบบวินัย ยุทธศาสตร์ และร้องทุกข์
 โทร. 2818677 โทรสาร 6286204

ปกปิด